



สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2591 8613 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th>



Mastery

เป็นนายตนเอง



Originality

สร้างสรรค์สิ่งใหม่



People Centered

ใส่ใจประชาชน



Humility

ถ่อมตน อ่อนน้อม

สื่อ	ประเด็นข่าว
ข่าวสด ไทยรัฐ มติชน กรุงเทพธุรกิจ ผู้จัดการรายวัน เดอะเนชั่น	กัญชาทางการแพทย์ -เสนอข่าว นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ เลขาธิการ อัย. กล่าวถึงการเตรียมออกร่างประกาศสธ. 3 ฉบับ เกี่ยวกับการนิรโทษผู้ครอบครองกัญชา ว่า ได้ยื่นเสนอรมว.สธ.เมื่อวันที่ 22 ก.พ.ที่ผ่านมาเพื่อลงนาม หากลงนามแล้วจะส่งต่อไปยังราชกิจจานุเบกษา เพื่อออกประกาศบังคับใช้ภายในสัปดาห์หน้า โดยอัย.พร้อมสำหรับการรับแจ้งการครอบครอง รวมถึงคลังที่จะใช้เก็บกัญชาของกลาง โดยร่างประกาศฉบับนี้เปิดช่องให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ทางการแพทย์วิจัยต่อได้ ส่วนกรณีที่มีการยาสูบแห่งประเทศไทยเตรียมสนับสนุนเกษตรกรปลูกกัญชานั้น จะต้องขออนุญาต โดยยื่นรายละเอียดการดำเนินการ แต่ต้องมีจุดประสงค์การขออนุญาตว่าเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์หรือการวิจัย ไม่สามารถมาขออนุญาตเพื่อการสูบได้
ไทยรัฐ มติชน กรุงเทพธุรกิจ	-เสนอข่าว นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวถึงการจัดทำหลักสูตรอบรมผู้ประกอบการวิชาชีพเวชกรรมในการใช้กัญชาทางการแพทย์ ว่า คาดว่าจะเริ่มอบรมได้ในเดือนมี.ค.นี้ ตั้งเป้าว่าจะจัดอบรมทุกเดือน โดยเป็นแพทย์แผนปัจจุบันและเภสัชกร ส่วนแพทย์แผนไทย แพทย์แผนไทยประยุกต์ และหมอฟันบ้าน เป็นหน้าที่ของกรมการแพทย์แผนไทยฯ ใช้เวลาอบรม 2 วัน และจะประสาน อัย.ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพที่ใช้กัญชาในการดูแลผู้ป่วยได้ ซึ่งการใช้จ่ายจากกัญชาในการดูแลผู้ป่วย จะต้องขึ้นทะเบียนทั้งสถานพยาบาล แพทย์ที่ทำการรักษา และเภสัชกรที่จ่ายยา โดยหลักการคือคนไข้ปลอดภัย
ไทยรัฐ ไทยรัฐออนไลน์	-เสนอข่าว นส.ดาวน้อย สุทธินิภาพันธ์ ผู้อำนวยการยาสูบแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ยสท.จะเพิ่มธุรกิจใหม่ เช่น ปลูกกัญชงซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจใหม่ และปลูกกัญชาเพื่อรักษาทางการแพทย์ โดยยสท.ได้รับอนุญาตให้ปลูกกัญชงตั้งตั้งแต่ปี 2559 แต่เป็นสายพันธุ์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมสิ่งทอ ส่วนสายพันธุ์ที่ใช้ทางการแพทย์อยู่ระหว่างนำเข้ามาทดสอบเบื้องต้นได้หรือกับ ก.อุตสาหกรรมเรื่องการแปรรูปแล้ว และมีแผนหาพันธมิตรธุรกิจมาดูแลเรื่องการแปรรูปกัญชงด้วย ส่วนกัญชา ยสท.ได้ยื่น สธ.ขออนุญาตปลูกแล้ว เพราะมั่นใจว่าการปลูกในระบบปิด จะบริหารและควบคุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เว็บไซต์ไทยโพสต์	-เสนอข่าว นายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย โพสต์เฟซบุ๊ก ว่า ทราบดีว่าภายใต้กฎหมายประชาชนปลูกไม่ได้ และเชื่อว่าหลายคนที่สนใจเรื่องประโยชน์ของกัญชาคิดว่ากฎหมายฉบับนี้ยังปิดกั้นประชาชนไม่ให้เข้าถึงกัญชา ทั้งในฐานะพืชสมุนไพรและพืชเศรษฐกิจ โดยรัฐกำหนดกฎเกณฑ์ซึ่งใช้เงินลงทุนสูง และมีเงื่อนไขที่ประชาชนทั่วไปทำไม่ได้ สุดท้ายกัญชาจะเป็นธุรกิจสัมปทานผูกขาดเหมือนสัมปทานเหล้า พรรคจึงยกร่างกฎหมายขึ้นมาใหม่ เพื่อทำให้กัญชาเป็นของประชาชน ใครจะใช้ประโยชน์จากกัญชาเพื่อการแพทย์หรือเพื่อสันตนาการ ต้องได้ใช้อย่างเสรีและมีค่าใช้จ่ายน้อยที่สุด
ผู้จัดการรายวัน	-เสนอข่าว นายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย โพสต์เฟซบุ๊ก ถูกใจที่โลกโซเชียลทำรูปการ์ตูนล้อยกให้เป็นนักต่อสู้เพื่อกัญชาเสรี ยืนยันว่าสิทธิบัตรกัญชา ต้องเป็นของคนไทยเท่านั้น และขอบคุณรัฐบาลที่ยอมให้ใช้กัญชาในทางการแพทย์ได้แม้จะมีเงื่อนไขมากมาย และหากพรรคได้เข้าไปทำงานในสภา ทุกครัวเรือนจะมีรายได้จากกัญชาปีละไม่ต่ำกว่า 4 แสนบาท
แนวหน้า	สถานการณ์ฝุ่น-หมอกควัน -เสนอข่าว จ.แม่ฮ่องสอน วัดปริมาณฝุ่น PM2.5 ได้ 64 มคก./ลบ.ม. และค่า AQI 134 อยู่ในระดับเป็นอันตรายต่อสุขภาพ และพบการลอบจุดไฟเผาป่าริมทางหลวงใกล้จุดชมวิว ต.ผาบ่อง อ.เมือง และใกล้หมู่บ้านเมืองปอน ต.เมืองปอน อ.ขุนยวม ส่งผลให้เกิดหมอกควันลอยในอากาศหนาที่หลายจุด ไม่สามารถเข้าดับได้
ข่าวสด	-ศ.ดร.สุชัยวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เสนอ 8 ข้อเท็จจริงปัญหาฝุ่น PM 2.5 ในกทม. คือ 1.ขาดระบบการแจ้งเตือนมลพิษในเมือง 2.แนวคิดการพัฒนาภาษีฝุ่น 3.ต้นเหตุของปัญหาฝุ่น PM 2.5 ที่สำคัญมาจากการใช้ยานพาหนะสาธารณะ เครื่องยนต์ดีเซลเก่าที่เผาไหม้ไม่สมบูรณ์ 4.การละเลยการแจ้งพื้นที่เสี่ยงปริมาณฝุ่นเกินค่ามาตรฐาน 5.สปริงเกอร์ไม่ช่วยอะไร 6.บักตาดำช่วยได้แต่ทุกภาคส่วนต้องช่วยกัน

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>สถาบันการศึกษาต้องหาเครื่องมือวัดปริมาณฝุ่นและมาตรการป้องกันเบื้องต้นด้วยตนเอง เช่น หยุดการเรียนการสอน หยุดงาน แจกหน้ากากอนามัย N95 เป็นต้น 7.ภัยเจ็บทำลายทรัพยากรมนุษย์ โดยกลุ่มคนที่ต้องเผชิญปัญหาฝุ่น PM 2.5 และอาจมีผลต่อสุขภาพในระยะยาว คือ กลุ่มทารก เด็ก และเยาวชน ทั้งที่อาศัยหรือเรียนในพื้นที่กทม. 8.นโยบายแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนคือ การแจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับต้นเหตุปัญหาให้ประชาชนรับรู้และเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม พร้อมออกมาตรการที่เข้มงวดกับผู้ประกอบการก่อสร้างสาธารณูปโภคและอสังหาริมทรัพย์ในเขตเมือง แก้ปัญหา ยานพาหนะในกลุ่มรถสาธารณะและยานพาหนะของกทม. การส่งเสริมการใช้รถยนต์ไฟฟ้าด้วยมาตรการจูงใจทางภาษี</p>
<p>แนวหน้า กรุงเทพธุรกิจ มติชน</p>	<p>แผ่นดินไหว</p> <p>-เสนอข่าว กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว กรมอุตุนิยมวิทยา สรุปเหตุการณ์แผ่นดินไหวใน อ.วังเหนือ จ.ลำปาง ตั้งแต่ 20 - 24 ก.พ. 2562 เกิดแผ่นดินไหวรวม 48 ครั้ง ต.รองเคาะ อ.วังเหนือ มีบ้านเรือนได้รับผลกระทบกว่า 400 หลังคาเรือน มีสถานที่ราชการได้รับผลกระทบ 11 แห่ง ศาสนสถาน 6 แห่ง ไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิต</p> <p>-นายสุวิทย์ โควสุวรรณ ผอ.ส่วนธรณีภัยพิบัติ กรมทรัพยากรธรณี กล่าวว่า แผ่นดินไหว อ.วังเหนือ จ.ลำปางครั้งนี้แทบไม่มีโอกาสกระทบกับรอยเลื่อนอื่น เนื่องจากเป็นแผ่นดินไหวขนาด 4.9 หรือแผ่นดินไหวเบา ไม่มีพลังกระทบต่อรอยเลื่อนอื่น</p>
<p>เดลินิวส์</p>	<p>ชรก.ทุจริตเบิกค่ายา</p> <p>-เสนอข่าว น.ส.สุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า ยอดการใช้สิทธิสวัสดิการรักษายาบาลข้าราชการไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2562 มีผู้ใช้สิทธิเบิกจ่ายตรง 2.31 ล้านราย มูลค่า 13,741 ล้านบาท ได้ใช้ระบบการตรวจสอบพฤติกรรมกรการใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงที่ไม่เหมาะสม พบผู้มีสิทธิและบุคคลในครอบครัวทุจริตการเบิกจ่ายยา 7 ราย คิดเป็นมูลค่า 3 ล้านบาท ได้ระงับการใช้สิทธิและส่งข้อมูลให้ต้นสังกัดสอบข้อเท็จจริงเพื่อลงโทษทางวินัยขั้นสูงสุดต่อไป และยังพบกลุ่มผู้มีสิทธิที่มีพฤติกรรมน่าสงสัยอีก 65 ราย โดยมีการเข้ารับการรักษาต่างสถานพยาบาลและต่างจังหวัดภายในระยะเวลาใกล้เคียงกัน ซึ่งอยู่ระหว่างการตรวจสอบ</p>
<p>สวท.</p>	<p>ทีมแพทย์ภัยพิบัติอาเซียน</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุชุม กาญจนพิมาย ปลัด สธ. เป็นประธานปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การประสานงานของทีมแพทย์ยามเกิดภัยพิบัติ ในโครงการ The Project for Strengthening the ASEAN Regional Capacity on Disaster Health Management (ARCH Project) ซึ่ง สธจ. ร่วมกับ JICA จัดขึ้นตั้งแต่ 17-22 ก.พ. 2562 และกล่าวว่า การเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์และสาธารณสุขในภาวะภัยพิบัติเป็นเรื่องที่สำคัญ สธ.ในฐานะผู้ดูแลสุขภาพประชาชนจึงได้จัดอบรมประสานงานทีมแพทย์ยามเกิดภัยพิบัติในภูมิภาคอาเซียนขึ้น เพื่อให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางในการประสานความร่วมมือด้านวิชาการและการปฏิบัติการทางการแพทย์ฉุกเฉิน การจัดการภัยพิบัติด้านสาธารณสุขในระดับอาเซียนและนานาชาติ</p>
<p>ไทยโพสต์ มติชน INN, Thaiquote ผจก.ออนไลน์</p>	<p>โครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุชุม กาญจนพิมาย ปลัด สธ. กล่าวว่า โครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน มีเป้าหมายให้คนไทยเลิกบุหรี่ได้ 3 ล้านคนหรือมากกว่า ในระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่ มิ.ย. 2559-พ.ค. 2562 โดยให้อสม. 1 คน ชวนประชาชนในพื้นที่อย่างน้อย 3 คน ลด ละ เลิกบุหรืตามวิถีชุมชน และสามารถเลิกบุหรืได้ต่อเนื่องมากกว่า 6 เดือน ผลการดำเนินงานปี 2562 มีประชาชนสมัครใจเข้าร่วมโครงการ 1,150,073 คน ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการดูรายละเอียดได้ที่ www.quitforking.com หรือ โทร. 1600 Quit Line สายด่วนเลิกบุหรื</p>
<p>มติชน เว็บMthai mgonline.com thaiquote.org workpointnews.com</p>	<p>เตือนพิษไข่แมงดา</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า หากประชาชนนำแมงดาถ้วยมาประกอบอาหารเพราะคิดว่าเป็นแมงดาจาน อาจทำให้ได้รับพิษที่สะสมอยู่ในเนื้อและไข่ของแมงดาถ้วย ซึ่งเป็นพิษชนิดเดียวกับปลาปักเป้า ทนความร้อนได้สูงมาก การต้ม ทอด ปิ้ง ย่าง ไม่สามารถทำลายพิษได้ จึงขอเตือนประชาชนระมัดระวังการกินไข่แมงดาในช่วง ก.พ. - มิ.ย. ซึ่งมักพบการแพร่พันธุ์ของแพลงก์ตอนพิษ ทำให้ผู้ที่รับประทานเกิดอาการป่วยรุนแรงและเจ็บพลัน บางรายมีอาการรุนแรงถึงขั้นอาจเสียชีวิตจากการหยุดหายใจได้</p>
<p>ไทยรัฐ</p>	<p>เตือนบริโภคผงชูรส</p> <p>-เสนอข่าว พญ.พรรณพิมล วิบุลากร อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า ผงชูรสจะกระตุ้นปมปลายประสาทของลิ้นกับคอ ทำให้อาหารมีรสอร่อย แต่ถ้ากินมากเกินไปอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพได้ โดยเฉพาะอาการแพ้ผงชูรส เรียกว่า ไชนีส</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>เรสเทอรองต์ ซินโตรม อาจทำให้รู้สึกเกิดอาการชาที่ปาก ลิ้น ปวดกล้ามเนื้อบริเวณโหนกแก้ม ต้นคอ หน้าอก หัวใจเต้นช้าลง หายใจไม่สะดวก ปวดท้องคลื่นไส้ อาเจียน จนอาจเป็นอัมพาตตามแขนขาชนิดชั่วคราวได้ แต่อาการจะหายเองภายใน 2 ชั่วโมง และไม่มีอาการแทรกซ้อนอื่น แต่ผู้ผลิตบางรายอาจใช้สารปลอมปนในผงชูรส ซึ่งมีทั้งที่ไม่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภค เช่น เกลือ น้ำตาล แป้ง และที่เป็นอันตราย เช่น บอแรกซ์ ซึ่งเป็นสารห้ามใช้ในอาหาร เพราะหากร่างกายได้รับในปริมาณสูงอาจทำให้เสียชีวิตได้ หรือถ้าได้รับในปริมาณน้อยแต่บ่อยครั้ง จะสะสมในร่างกายก่อให้เกิดอาการพิษแบบเรื้อรัง ทำให้เบื่ออาหาร อ่อนเพลีย สับสน ระบบย่อยอาหารถูกรบกวน และผิวหนังอักเสบ</p>
ข่าวสด	<p>โรคจุดภาพชัดเสื่อม</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ภาสกร ชัยวานิชศิริ รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า โรคจุดภาพชัดเสื่อม คือภาวะที่นำไปสู่การสูญเสียการมองเห็น พบได้มากในผู้ป่วยอายุ 60 ปีขึ้นไป อาการได้แก่ มองในที่สว่างไม่ชัดหรือแพ้แสง ปรับสายตากรจากการมองเห็นในที่มืดมาที่สว่างไม่ค่อยได้ แนะนำให้ใช้แผ่นทดสอบจอตาส่วนกลางด้วยตารางตรวจจุดภาพ ถ้ามองเห็นภาพผิดปกติจะต้องพบจักษุแพทย์</p> <p>พญ.สายจินต์ อีสี่ประติฐ ผอ.รพ.เมตตาประชารักษ์ กล่าวว่า โรคจุดภาพชัดเสื่อมแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ 1.โรคจุดภาพชัดเสื่อมแบบแห้ง พบได้ร้อยละ 90 เกิดจากเซลล์รับแสงในจอตารับภาพเสื่อมสภาพลงตามวัยที่เพิ่มขึ้น ทำให้ต้องใช้แสงสว่างมากกว่าปกติ 2.โรคจุดภาพชัดเสื่อมแบบเปียก เกิดจากมีเส้นเลือดออกผิดปกติใต้จอตา จะมีน้ำหรือเลือดรั่วออกมาจากเส้นเลือดที่ผิดปกติได้ การรักษาในปัจจุบันเป็นเพียงชะลอการสูญเสียสายตา แต่สามารถป้องกันได้โดยรักษาสุขภาพให้แข็งแรง รับประทานอาหารที่ช่วยบำรุงสายตา ควบคุมน้ำหนัก สวมแว่นกันแดด งดสูบบุหรี่</p>
ข่าวสด	<p>ประชุมวิชาการรพ.ราชวิถี</p> <p>-เสนอข่าว นพ.มานัส โพธาภรณ์ ผอ.รพ.ราชวิถี กล่าวว่า การประชุมวิชาการรพ.ราชวิถี ครั้งที่ 30 ประจำปี 2562 ในหัวข้อ "The Best for the Most : Reform to Smart Hospital" จัดขึ้นระหว่างวันที่ 20-22 ก.พ. เป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการแพทย์และการสาธารณสุข นำเสนอผลการศึกษาวิจัย โดยมีการเสวนาเชิงวิชาการเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความก้าวหน้าของสาขาวิชาต่างๆ ทำให้เกิดความร่วมมือทางด้านวิชาการจากหน่วยงานต่างๆ ในสังกัด สธ. และวิทยากรจากต่างประเทศ เพื่อสร้างสัมพันธภาพที่ดีและเป็นภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพ รวมทั้งเปิดโลกทัศน์สร้างแรงบันดาลใจให้แก่ประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์ที่เข้าร่วมประชุม เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือการเปลี่ยนแปลงของระบบสุขภาพในอนาคต</p> <p>นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า กรมการแพทย์ได้ปฏิรูปบริการทางการแพทย์ 4 ด้าน 1.ระบบบริหารจัดการ ด้านสุขภาพของผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเรื้อรัง มะเร็ง และยาเสพติด 2.ระบบบริการสาธารณสุขปฐมภูมิ เน้นการทำงานร่วมกับเขตสุขภาพ 3.System Reform ระบบ Digital Hospital โดยนำ Digital Technology มาใช้ในสถานพยาบาลในสังกัดเพื่อยกระดับให้เป็น Smart Hospital 4.Functional Reform ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ เฉพาะทาง</p>
กรุงเทพธุรกิจ	<p>โครงการ 9 อย่างเพื่อสร้างลูก</p> <p>-เสนอข่าว นพ.เอกชัย เพียรศรีวัชรา ผอ.สำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย กล่าวว่า ยูนิเซฟสนับสนุนกรมฯ ทำเพจ "9 อย่างเพื่อสร้างลูก" ซึ่งผู้รับบริการสามารถสมัครรับข้อมูลที่เหมาะกับอายุลูกของตน โดยข้อมูลที่ส่งให้ประกอบด้วย ข้อความ อินโฟกราฟฟิกและวิดีโอ เนื้อหาครอบคลุม 9 หัวข้อ ได้แก่ 1.ตั้งครรถ์คุณภาพ 2.นมแม่และโภชนาการเด็ก 3.เข้าใจพัฒนาการเด็กตามวัย 4.การเล่นและการส่งเสริมพัฒนาการ 5.เลี้ยงลูกเชิงบวก 6.ป้องกันโรคและดูแลเมื่อเจ็บป่วย 7.ความปลอดภัยป้องกันอุบัติเหตุ 8.สุขอนามัยที่ดี และ 9.บทบาทสมาชิกในครอบครัว รวมถึงคำถามรายสัปดาห์ที่จะช่วยทดสอบความเข้าใจ เนื้อหาและพัฒนาทักษะในการเลี้ยงดูลูกที่ถูกต้อง</p> <p>พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า โครงการนี้ช่วยให้ทราบคำถามจากแม่โดยตรง ได้ทราบว่าบริการของกรมฯ เพียงพอหรือไม่ และช่วยให้เข้าถึงหญิงตั้งครรถ์ที่มีโรคประจำตัวอื่น ๆ หรือบางส่วนเคยมีลูกที่พิการหรือมีความเสี่ยงแบบอื่น ทำให้สามารถแนะนำได้ตรงตามความต้องการมากยิ่งขึ้น</p> <p>นายอิวัจ เตลანი หัวหน้าฝ่ายการศึกษา ยูนิเซฟ ประเทศไทย กล่าวว่า โครงการนี้ดำเนินการโดยสธ.จึงครอบคลุมทั่วประเทศ คาดหวังว่าพ่อแม่ที่มีลูกเล็กประมาณ 5 ล้านคนจะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ ทำให้เกิดระบบการสื่อสารข้อมูลแม่และเด็กที่ใหญ่ที่สุดที่เคยมี ซึ่งนำไปใช้เพื่อการเรียนรู้กับโปรแกรมอื่น ๆ ได้ต่อไป</p>
เดลินิวส์ คอลัมน์	<p>มอบรางวัลละครส่งเสริมการแพทย์แผนไทย</p> <p>-เสนอข่าว ผู้จัดรายการโทรทัศน์ "ก้อง-ปิยะ" ผู้กำกับ "ชู-ชูตากา" และตัวแทนนักแสดง "รอง เค้ามูลคดี" จาก</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
สะกิดต่อม	ละคร "ทองเอก หมอยา ท่าโฉลง" รับโล่รางวัลเชิดชูเกียรติจาก รมว.สธ. ที่ละครช่วยอนุรักษ์และส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย
คมชัดลึก	<p>โรคเรื้อน</p> <p>-เสนอบทความ กล่าวถึงถึงสถานการณ์โรคเรื้อนในประเทศไทย ปี 2557-2561 จำนวนผู้ป่วยรายใหม่มีแนวโน้มลดลง ในปี 2561 จังหวัดที่พบผู้ป่วยรายใหม่สูงสุด 5 ลำดับแรก คือ บุรีรัมย์ 11 ราย ขอนแก่น 10 ราย นราธิวาส 8 ราย กทม. 7 ราย และปัตตานี 5 ราย โดยผู้ป่วยรายใหม่ยังคงพบมากในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ สำหรับประชากรต่างดาว พบผู้ป่วยโรคเรื้อนรายใหม่สัญชาติเมียนมาร์มากที่สุด คือ 175 ราย รองลงมา ลาว 5 ราย กัมพูชา 4 ราย จีนและฟิลิปปินส์ สัญชาติละ 2 ราย เนปาล อินเดีย และอินโดนีเซีย สัญชาติละ 1 ราย โรคนี้สามารถรักษาให้หายได้ โดยผู้ป่วยควรปฏิบัติ ดังนี้ 1.รับการรักษาตามที่แพทย์นัด และรับประทานยาอย่างต่อเนื่อง 2.หากมีความเสี่ยงหรือมีความพิการแล้วให้ดูแลตนเองตามคำแนะนำของแพทย์ 3.รักษาความสะอาดของร่างกายเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ และลดความรังเกียจจากคนรอบข้าง 4.รับประทานอาหารที่มีประโยชน์และออกกำลังกายสม่ำเสมอเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันของร่างกาย 5.ทำจิตใจให้ผ่องใสไม่เครียด ไม่วิตกกังวล และปฏิบัติตามวิถีชีวิตตามปกติ</p>
ไทยรัฐ กรมประชาสัมพันธ์	<p>ระยองจัดวิ่งเฉลิมพระเกียรติ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ชัยวัฒน์ จิตตบุตร นพ.สจจ.ระยอง เผยว่า รพ.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง ร่วมกับ สสจ.ระยอง และ อีกหลายฝ่ายจัด "วิ่งเพื่อสุขภาพเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี" ในวันอาทิตย์ที่ 31 มี.ค. 2562 โรงเรียนบ้านหนองแพบ ต.มาบตาพุด อ.เมืองระยอง เพื่อสุขภาพแข็งแรง ป้องกันการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจและหลอดเลือดสมอง และนำเงินรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายขึ้นทูลเกล้าฯ ถวาย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี บริจาคสมทบให้กับมูลนิธิรพ.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง เพื่อใช้ในการจัดซื้อยาเวชภัณฑ์ที่ขาดแคลน และเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการของมูลนิธิฯ</p>
เดลินิวส์ คอลัมน์ เดลินิวส์ก่อน ขึ้นแท่น	<p>วิ่งเพื่อโลกไร้มะเร็ง</p> <p>-เสนอข่าว ที่สระเก็บน้ำพระราม 9 อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี นายจรรยาศักดิ์ สิงหเดช รอง ผวจ.ปทุมธานี เปิดงาน "วิ่งทั่วโลกไร้มะเร็ง : THAI RUN FOR WORLD CANCER DAY" รพ.มหาวิทยาลัยราชภัฏธัญบุรี ซึ่งด้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมี นพ.อาคม ชัยวิระวัฒน์นะ ผอ.รพ.มหาวิทยาลัยราชภัฏธัญบุรี เป็นประธานจัดงาน ซึ่งเป็นความร่วมมือของสถาบันมะเร็งแห่งชาติและรพ.มะเร็งภูมิภาคทั้ง 7 แห่ง มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้ประชาชนใส่ใจในการดูแลสุขภาพตนเองให้แข็งแรงด้วยการออกกำลังกายอย่างต่อเนื่อง จัดหารายได้สำหรับซื้อเครื่องมือทางการแพทย์ให้บริการตรวจวินิจฉัยและรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็ง รวมทั้งสมทบกองทุนสนับสนุนบุคลากรด้านโรคมะเร็ง</p>



fanmoph



pr_moph



healthmoph



moph channel



clubhealthch